
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒                                               
วันเสาร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ 

ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ช้ัน ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

 

คณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๒ 
 ๓. นายศรีชาย   เอี่ยมจ่ัน   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๔ 
 ๔. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๕ 
 ๕. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนท่ี ๖ 
 ๖. นายสมเดช    ขันจำนงค์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๗ 
 ๗. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๘ 
 ๘. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๐ 

 ๙. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๑ 
 ๑๐. นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๒ 
 ๑๑. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๓ 
 ๑๒. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 
 ๑๓. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๔. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 
 ๑๕. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท์  บรรณารักษ์ 
 ๑๖. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม 
 ๑๗. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๘. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๙. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๒๐. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๒๑. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๒๒. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ 
 ๒๓. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักด์ิ  กรรมการ 
 ๒๔. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ 
 ๒๕. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 /๒๖.... 
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 ๒๖. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ 
 ๒๗. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 
 ๒๘. นายประเสริฐ   คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๙. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ 
 ๓๐. นายจิมมี่   ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ 
 ๓๑. นายยงยศ   กาญจนาโรจน์พันธ์ กรรมการ 
 ๓๒. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 
 ๓๓. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ  
 ๓๔. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์  กรรมการ 
 ๓๕. นายธนาดร  นิยมไวทยะ   กรรมการ 
 ๓๖. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๓๗. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์   วิไลลักษณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑   ติดราชการ 
 ๒. นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๓   ติดราชการ 
 ๓. พลเรือโท กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๙  ติดราชการ 
 ๔. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๔  ติดราชการ 
 ๕. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๕  ติดราชการ 
 ๖. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดราชการ 
 ๗. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
 ๘. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
 ๙. นางดารารัศมิ์    ศรีวิลัย  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๐. นายเขษมชาติ   อารีมิตร  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๑. นายจิรันดร์  บุญรุ่ง   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๒. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๓. พันเอก ภูษิต    คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๔. นายนพวินทร์   ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๕. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๖. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๑๗. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๑๘. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๙. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๐. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๑. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๒. นายธนบัติ   อึ้งสุวรรณพานิช  กรรมการ    ลาป่วย 
 ๒๓. พันเอก ผ่านศึก    อนันตพงษ์  กรรมการ    ติดราชการ 

 
/๒๔.... 



-๓- 
 

 ๒๔. นายอธิทักษ์   ฐานะรัตน์  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๕. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๖. นายพรรณพรหมพร  เอี่ยมประชา   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๗. นายธรรมศักดิ์  เจริญฟุ้ง   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๘. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ์  กรรมการ    ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. นายฉลอง      สารทพันธุ์          ประธานชมรมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ   
 ๒. นายเสริม                    อยู่ปาน                ครูอาวุโส 
      ๓. นางจันทร์เพ็ญ     ฮูเซ็น                  ครูอาวุโส 
  ๔. นายอำพัน     มีชัย                   ครูอาวุโส 
เจ้าหน้าท่ีการประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม    
 
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙๓๐ 
๑.วาระท่ี ๑  ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ การประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๗ ท่าน
ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ ท่าน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ 
ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมฯ จึงขอเปิดการประชุมฯ โอกาสนี้ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป 

 
๒. วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒    
  นายดนัยฯ/เลขาฯ  สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งท่ี         
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดยมี 
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๖ ท่าน รายละเอียดตาม
สรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๔ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบ
ตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงาน      
การประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมฯ/ประธานฯ ได้กรุณารับรอง
รายงานการประชุมฯ ครับ 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  หากไม่มีท่านผู้ใดขอแก้ไข ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
  ที่ประชุม รับทราบมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
๓. วาระท่ี๓  เรื่อง เพื่อทราบ 

  นายดนัยฯ/เลขาฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องท่ีควรเรียนให้ท่ีประชุมฯ รับทราบ จำนวน        
๙ เรื่อง ดังนี้ 
  ๓.๑ ช้ีแจงสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ โดยเหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ รายงานสถานภาพทางการเงินเดือน มิ.ย.๖๒  
  - มีเงินสด รายรับ จำนวน ๒๙,๙๓๓.๑๑ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสิบเอ็ด
สตางค์) 

 
/มีเงินสด.... 
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  - มีเงินสด รายจ่าย จำนวน ๑๑๒,๑๐๐.๓๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทสามสิบ
เก้าสตางค์) 
  - มีรายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย จำนวน ๘๒,๑๖๗.๒๘ บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบแปดสตางค์)  
  - มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา จำนวน ๙๔๕,๖๖๘.๙๑ บาท (เก้าแสน     
ส่ีหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)  
  - รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน ๘๖๓,๕๐๑.๖๓ บาท (แปดแสน    
หกหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์)   
  สำหรับกองทุนครูเฉลียวฯ  
  - มีเงินสดรับ ดอกเบี้ยรับจากสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน ๓,๓๑๐.๒๖ บาท (สามพันสามร้อย       
สิบบาทยี่สิบหกสตางค์) 
   - เงินสดจ่าย ไม่มี  
  - สรุปเงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน ๓,๓๑๐.๒๖ บาท (สามพันสามร้อยสิบบาทยี่สิบหก
สตางค์)  
  - เงินกองทุนครูเฉลียว ยกมา จำนวน  จำนวน ๑,๔๔๑,๑๔๓.๙๑ บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนส่ีหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)  
  - เงินกองทุนครูเฉลียว ยกไป จำนวน ๑,๔๔๔,๔๕๔.๑๗ บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนส่ีหมื่นส่ีพันส่ีร้อย
ห้าสิบส่ีบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
  สรุปสถานภาพการเงินของสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ ปัจจุบัน  
  - มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา จำนวน ๒,๓๘๖,๘๑๒.๘๒ บาท (สองล้านสามแสน
แปดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)   
  - มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน ๒,๓๐๗,๙๕๕.๘๐ บาท (สองล้านสามแสน
เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)   
  - มี รายจ่ายรอ เบิก จ่าย เงิน ช่วยเห ลือทุนการศึกษาบุตรน ายอดิ ศัก ด์ิ  น้ ำใจดี  จำนวน 
๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันส่ีสิบหกบาทสองสตางค์) 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ขอบคุณท่านเหรัญญิกท่ีรายงานสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ 
เรื่องกองทุนครูเฉลียว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒ รายงานความคืบหน้าการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมฯ เปล่ียนช่ือเจ้าของอาคาร
สมาคมฯ และการออกโฉนดท่ีดินฉบับใหม่ทดแทนฉบับท่ีสูญหาย โดยส่วนกฎหมาย สำนักเลขาธิการฯ        
(นายสุรชัย พูลสิริ) 
        นายสุรชัยฯ/กรรมการฯ วันนี้แจ้งท่ีประชุมทราบ 3 เรื่อง 
                        ๑. ความคืบหน้าในการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนโยธิน
บูรณะ ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเรื่องการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการฯแล้ว เจ้าหน้าท่ีได้
ตรวจสอบแล้วไม่ติดขัดเรื่องเอกสารใดๆ เพียงแต่รอให้ปลัดจังหวัดเซ็นลงนามในหนังสือรับรองคณะกรรมการฯ
ชุดใหม ่ตาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ครับ  
        ๒. การขอออกโฉนดท่ีดินของสมาคมฯใหม่แทนฉบับเดิมท่ีสูญหาย และเปล่ียนช่ือเจ้าบ้าน 
ในทะเบียนบ้านของสมาคมฯ ชณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร และหากได้รับหนังสือรับรอง 

 
 

/คณะกรรมการฯ.... 
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คณะกรรมการฯชุดใหม่แล้ว ก็จะได้นำเสนอให้ ท่านนายกสมาคมฯ ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ               
เพื่อดำเนินการขอออกโฉนดฉบับใหม่แทนฉบับเดิมท่ีสูญหาย และเปล่ียนช่ือเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเป็นช่ือของ
สมาคมฯ ต่อไป 
   ๓. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ เนื่องจาก          
เรื่องดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนด้านกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายจึงต้องดำเนินการโดยรอบคอบ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาและตรวจสอบ หากได้ข้อสรุปอย่างไรจะรีบเสนอให้กับท่ีประชุมรับทราบต่อไป 

 นายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ แนะนำให้สมาคมฯ ประสานกับโรงเรียนเก็บค่าสมาชิกฯ จากนักเรียน
ปัจจุบันท่ีจบการศึกษา ระดับ ม.3 (ค่าเทอมๆสุดท้าย) เข้าสมาคมฯ เช่น 100.- บาท เป็นต้น  

  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เป็นความคิดท่ีดี และควรจะนำไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการของ
โรงเรียนก่อน 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๓ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมประกวดพระ (พันเอกธนิต  บุตรจินดา) 
 พันเอก สมนึก สีสังข์/ผู้แทนฯ เนื่องจาก พันเอกธนิตฯ ติดราชการจำเป็น จึงขอเป็นผู้แทน      
นำเรียนข้อมูลท่ีได้ศึกษาและประสานงานไว้ให้ท่ีประชุมฯ ทราบ ดังนี้  การจัดกิจกรรมประกวดพระ กำหนดให้
วันเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการจัดงานเล้ียงท่ี รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ และจัดกิจกรรม
ประกวดพระ ในวันอาทิตย์ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จองโดยบุคคลท่ัวไปหรือส่วนราชการ 
หาก สมาคมฯ จองในนามส่วนราชการ จะได้รับส่วนลด แต่ต้องมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมในการดำเนินการ 
จึงขอความกรุณาได้เร่งรัดการจัดต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดมีการประชุมฯ เพื่อหารือกำหนดแนวทางการ
จัดงานฯ เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการจัดงานฯ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยสมาคมฯ (จากการประมาณการ รายจ่ายประมาณ 2 ล้านบาท รายรับประมาณ  2 ล้าน
บาทเช่นกัน) อาจจะไม่มีกำไร แต่จะได้รายได้จากสูจิบัตร สมาคมฯ ต้องสำรองงบประมาณจ่ายไปก่อน         
เพื่อติดต่อสถานท่ี การจัดประกวดพระฯ ของสมาคมฯ อื่น อาจจะให้ออแกไนซ์จัดแล้วขอรายได้สุทธิ เช่น           
ขอจำนวน 1 ล้านบาท เป็นต้น แต่ถ้าสมาคมฯ จัดเองก็อาจจะมีรายได้ท่ีมากกว่า  

 นายกสมาคมฯ/ประธาน  ขอขอบคุณ พันเอก สมนึกฯ ท่ีได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ในส่วน
ของการจัดต้ังคณะทำงานนั้น ขอให้รีบร่างคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานฯ ให้ผมลงนาม เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ในการประสานงาน ติดต่อส่วนราชการ และอื่นๆได้อย่างราบรื่น ต่อไป 

  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๔ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล โดยฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและ     
การกุศล 
 นายกสมาคมฯ/ประธาน การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลฯ ท่ีขั้นต้นสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ใน       
วันเสาร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 ณ แหลมผักเบี้ย หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี  ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระยะทางท่ีกำหนด ระยะทาง 21 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน
จำลอง และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร นั้น เนื่องจากพิจารณาการนำเสนอของออแกไนซ์       

 
/ท่ีผ่านมา.... 
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ท่ีผ่านมายังไม่ตรงกับแนวทางท่ีสมาคมฯ กำหนด ในการนี้ ขอใหค้ณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดให้มี TOR 
(Term of Reference หมายถึง ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดท่ีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้   
ผู้รับจ้างทําอะไรบ้าง โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีต้องการ พร้อมท้ังงบประมาณท่ีใช้
เพื่อหาผู้ว่าจ้างดำเนินงานท่ีเช่ียวชาญในเรื่องนี้) อาจจะเริ่มขับเคล่ือนได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพราะรอการ
ตอบรับจากสำนักเลขาฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขอให้            
นายพิมพ์ฉัตรฯ ดำเนินการเรื่อง TOR เพราะบางบริษัทไม่รับเนื่องจากงานของเราขนาดกิจกรรมเล็กเกินไป  

 นายณฐวุฒฯ/กรรมการฯ  เสนอว่า การดำเนินการต่างๆ หากมีเงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออื่นๆ     
ควรแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือคณะทำงานฯ ในบางจุดได้ตามศักยภาพของ       
แต่ละคน  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
  ๓.๕ รายงานการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล โดยอุปนายกฯ ฝ่ายกีฬา (นายสมนึก มั่นในบุญธรรม) 
  นายสมนึกฯ/อุปนายกฯ การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ปี ๒๕๖๒  
  - กำหนดจัดการแข่งขันฯ ในวันจันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ออกรอบพร้อมกันเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ สนามฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ (ชวนช่ืนกอล์ฟคลับ) จังหวัดปทุมธานี  
  - แผ่นพับหรือโบรชัวร์สำหรับการลงทะเบียน การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ จะใช้รูปแบบ
เหมือนปีท่ีผ่านมา  
  - รายละเอียดเบื้องต้น วันจันทร์ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จะทำการปิดสนามเต็มวัน ๔ คอร์ส       
(๓๖ หลุม) จำนวน ๘๐ ทีมๆ ละ ๔ คน รวม ๓๒๐ คน ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทีมละ ๓๕,๐๐๐.- บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมรถกอล์ฟ) 
  - ส่วนท่ี ๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา  ประกอบด้วย 
   ๑. ค่าปิดสนามเต็มวัน (เช้า - บ่าย)    = ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. ค่าแคดด้ี (Caddy) (๓๒๐ คน) คนละ ๓๕๐ บาท   = ๑๑๒,๐๐๐.- บาท 
   ๓. อาหารก่อนออกรอบ (๓๒๐ คน) คนละ ๑๒๐ บาท  =   ๓๘,๔๐๐.- บาท 
   ๔. อาหารหลังออกรอบ (๓๒๐ คน) คนละ ๓๕๐ บาท  = ๑๑๒,๐๐๐.- บาท 
   ๕. ค่ารถกอล์ฟ (๓๒๐ คน) คันละ ๗๐๐.- บาท.    = ๒๒๔,๐๐๐.- บาท 
   *** รวมค่าใช้จ่าย ***      = ๖๘๖,๔๐๐.- บาท 
  - ส่วนท่ี ๒ ค่าบริหารจัดการ (ออแกไนซ์) ดำเนินการโดย บริษัท JME GOLF MEDIA รายละเอียด
ตามใบเสนอราคาท่ีแนบ ประกอบด้วย 
   ๑. ค่าดำเนินการแข่งขัน (เช้า-บ่าย)    =   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. ค่าประกันโฮลอินวัน (Hole-in-one) (๘ หลุม)   =   ๔๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓. ค่าจอ LED + ค่าป้าย + โบรชัวร์    =   ๒๐,๒๐๐.- บาท 
   ** รวมค่าใช้จ่าย **      =   ๙๐,๒๐๐.- บาท 
  - ส่วนท่ี ๓ ของชำร่วย + รางวัล  
   ๑. ค่าถ้วยรางวัล      =    ๓๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. ของชำร่วย.       =  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๓. ดนตรี + นักร้อง      =    ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 
/๔. ของรางวัล.... 
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   ๔. ของรางวัล       =  ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 
       - ถุงกอล์ฟ, กระเป๋า, ร่ม (พร้อมโลโก้) 
                         - รางวัลใหญ่ และอื่น ๆ 
   *** รวมค่าใช้จ่าย ***      =    ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
  สรุปผลลัพธ์ (ประมาณการ) 
   ๑. รายรับ ทีมละ ๓๕,๐๐๐.- บาท (๘๐ ทีม) รวมรายรับ  =  ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. รายจ่าย 
    - ค่าปิดสนาม.      =     ๖๘๖,๔๐๐.- บาท 
                      - ค่าออแกไนซ์      =       ๙๐,๒๐๐.- บาท 
    - ของชำร่วย + รางวัล     =     ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
   *** รวมรายจ่าย ***      =  ๑,๐๗๖,๖๐๐.- บาท 
  สรุปผลการดำเนินการ (ประมาณการ) 
   ๑. รายรับ       =  ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๒. รายจ่าย       =  ๑,๐๗๖,๖๐๐.- บาท 
   *** ผลลัพธ์ ***       =  ๑,๗๒๓,๔๐๐.- บาท 
  ขออนุญาตจบการนำเสนอความคืบหน้าในการเตรียมการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลสมาคม    
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ท่ีประชุมฯ ได้กรุณาทราบ ครับ 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณนายสมนึกฯ ท่ีได้ช้ีแจงแนวทางและการประสานงาน      
ให้ท่ีประชุมฯ ทราบถึงความคืบหน้าของงานกิจกรรมกอล์ฟการกุศลฯ ของสมาคมฯ   
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๖ รายงานความคืบหน้าการจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการสมาคมฯ โดยส่วนธุรการ          
สำนักเลขาธิการฯ (นายพงษ์หฤษฎ์  จรัณยานนท์) 
 นายพงษ์หฤษฎ์/บรรณารักษ์ฯ ขอเรียนให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า เรื่องบัตรประจำตัวสมาชิกฯ 
ดำเนินการออกแบบตามความเห็นของท่านนายกสมาคมฯ และได้มีการจัดทำให้กับสมาชิกฯ บางส่วนแล้ว ท้ังนี้   
ต้องขอขอบคุณพี่สมบูรณ์ฯ ท่ีเป็นผู้จัดทำ  โดยรายละเอียดบนบัตร ระบุช่ือ นามสกุล  ช่ือเล่น ตำแหน่ง และรุ่น  
หากมีบัตรของสมาชิกฯ ท่านใดท่ีมีเนื้อหาผิดพลาด ขอให้แจ้งมาท่ีพี่สมบูรณ์ฯเพื่อทำการแก้ไขได้    

 นายดนัยฯ/เลขาฯ การมีบัตรประจำตัว ทำให้ทางโรงเรียนทราบเวลาการเข้ามาในพื้นท่ีของ
โรงเรียน เพื่อจะได้ให้การอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม และเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียนด้วย 

 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เรื่องรูปท่ีคณะกรรมการฯ ส่งให้ผู้จัดทำ ควรให้ดูเรียบร้อย และ        
มีแบบฟอร์มท่ีสากล 

  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๗ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเว็ปไซต์สมาคมฯ และฐานข้อมูลศิษย์เก่าโยธินบูรณะ       
โดยส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักเลขาธิการฯ (นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม) 
   

 
 

/นายรุ่งศักดิ์ฯ.... 
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  นายรุ่งศักด์ิฯ/นายทะเบียนฯ การปรับปรุงเว็ปไซต์สมาคมฯ และฐานข้อมูลศิษย์เก่าโยธินบูรณะ    
ได้มีการจัดทำในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างเว็บท่ีออกแบบใหม่ การจัดทำเว็บไซด์ของสมาคมฯ โดยจัดทำ
เป็นโฟลว์ชาร์ท (Flow Chart) หรือ แผนภาพท่ีใช้สำหรับลำดับขั้นตอนและวิธีการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น          

6 กลุ่ม ประกอบด้วย ตามรายละเอียดท่ีแนบ  
  1. หน้าแรก (ข่าว, ปฏิทินกิจกรรม, ภาพกิจกรรม )   
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ (ประวัติความเป็นมาและทำเนียบผู้บริหาร, โครงสร้างการบริหาร, 
กรรมการบริหารสมาคมฯ, ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ, เอกสารการประชุมฯ )   
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมฯ/กลุ่มกิจกรรมฯ (ชมรมครูอาวุโส, ชมรมกอล์ฟฯ ชมรมจักรยาน)  
  4. การสนับสนุนโรงเรียน (มูลนิธิ/ทุนการศึกษา, สัญลักษณ์และเพลงประจำโรงเรียน)           
  5. ฐานขอ้มูลศิษย์เก่าฯ (ทำเนียบศิษย์เก่า (สืบค้นฯ), ฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ (แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล))  
           6. การติดต่อกับสมาคมฯ รายละเอียดตามภาพฉาย 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณนายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียน  
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๘ รายงานความคืบหน้าการจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์       
โดยส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการฯ  
  นายดนัยฯ/เลขาฯ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการฯ (นายสิริ  สาระผล) ได้จัดทำบทความ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และได้ส่งข้อมูลใหท่้านนายกสมาคมฯ ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๙ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือบุตรของศิษย์เก่าฯ รุ่น ท่ี ๕๐ โดย        
สำนักเลขาธิการฯ 
  นายยงยศ กาญจนโรจน์พันธ์/ประธานรุ่น ยบ.๕๐ เสนอให้สมาคมศิษย์เก่าฯ ออกคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ เพื่อเข้ามากำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือบุตรของนายอดิศักด์ิฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ มอบให้ นายวิเชียรฯ/กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ
ตามท่ีนายยงยศฯ ร้องขอ ต่อไป. 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

๔. วาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 

  นายดนัย/เลขาฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องท่ีควรให้ท่ีประชุมฯ พิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๔.๑ การจัดงานสังสรรค์ศิษย์ เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ ก้าวเข้าสู่ ๘๕ ปี โดยอุปนายกฯ            

ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน (พลโท พิสิทธิ์ สิงหราไชย)  
  พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ จากการท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมการจัดงานสังสรรค์    
ศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ ก้าวเข้าสู่ ๘๕ ปี ได้มีการประสานงานกับกรรมการหลายๆท่านในการร่วมใน
คณะทำงาน อีกท้ังได้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีสโมสรกองทัพบกส่วนกลาง ในการขอเข้าสำรวจสถานท่ีในการ
กำหนดกรอบการจัดงาน และผู้บริหารบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด ในการกำหนดทิศทาง รูปแบบในการจัดงานฯ    
ในฐานะออแกไนซ์ ซึ่งมีรายละเอียดท่ีควรเรียนให้ท่ีประชุมฯ ทราบ ตามภาพฉาย ดังนี้ 

 
 

/การจัดงานเล้ียง.... 



-๙- 
 

   -   การจัดงานเล้ียงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ ก้าวสู่ปีท่ี ๘๕ ในช่ืองาน 
    “๘๕ ปี โยธินฯ ถิ่นคนดี ”  
- วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 ๑. มิตรภาพ : เพื่อเป็นงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น           
 ๒. รู้คุณ : เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะคุณครู  
 ๓. กลมเกลียว : ส่งเสริมความรักสามัคคี หรือให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กร เครือข่ายโยธิน

บูรณะ ท่ีทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อโรงเรียนโยธินบูรณะ 
- แนวทางในการจัดงานฯ ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ (คณะทำงานฯ) และ       

ออแกไนซ์ (ศิษย์เก่า/บ.เอกชน) 
- การแบ่งมอบงาน และความรับผิดชอบ  มีดังนี้  
    ส่วนสมาคมศิษย์เก่าฯ รับผิดชอบ ๑. การออกคำส่ังสมาคมฯ แต่งต้ังคณะทำงานการจัดงานฯ           

๒. การจัดหารายได้ และประเมิน ค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ  ๓. การจัดหาสถานท่ี อาหาร เครื่องด่ืม                    
๔. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และ ๕. การออกแบบหนังสือเชิญ/หนังสือรับการสนับสนุน 

   ส่วนออแกไนซ์ รับผิดชอบ ๑. ความคิดสร้างสรรค์/การออกแบบรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น           
๑.๑ ออกแบบ/สร้างสรรค์รูปแบบงาน ๑.๒ เขียนบท/ควบคุมการดำเนินงาน ๒. สายในการผลิต แบ่งเป็น       
๒.๑  ระบบเวที  แสง สี เสียง จอโปรเตคเตอร์  ซ้าย/ขวา ไวนิล ระบบเอฟเฟคต์ ๒.๒ กล้องถ่ายทอดสด/
บันทึกภาพ ๓. การจัดการแสดงดนตรี นักร้องศิลปิน พิธีกร  และ ๔. การประชาสัมพันธ์/การจัดของท่ีระลึก 

- กำหนดการจัดงานฯ วันศุกร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.            
ณ ห้องมัฆวาน ช้ัน ๒ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ภายในบริเวณสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต       
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. ดนตรีบรรเลง 
 เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงานฯ                                                                                              
                  – พล.ท.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกราบเรียนฯ ประธาน........กล่าวเปิดงานฯ                      
                 – ประธาน........กล่าวเปิดงานฯ 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดง ชุดท่ี ๑ 
 เวลา ๑๙.๓๐ น. ดนตรีบรรเลง 
 เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดง ชุดท่ี ๒ (ดารารับเชิญ หรือ รายการอื่นๆ)                                          
                        ดนตรีบรรเลง 
 เวลา ๒๐.๓๐ น. การแสดง ชุดท่ี ๓ (โชว์ ! มายากล ! แจกรางวัล) 
 เวลา ๒๑.๐๐ น. ดนตรีบรรเลง 
 เวลา ๒๒.๐๐ น. ปิดงานฯ 
- รายละเอียดสถานท่ีจัดงาน ห้องจัดงาน ผังการจัดงาน และอื่นๆ ตามภาพฉาย 
-   อาหาร จัดเป็นรูปแบบโต๊ะจีนของสโมสรฯ  มีรายการอาหารและราคาอาหาร รายละเอียด

ตามภาพฉาย ประกอบด้วย  
 Chinese Menu A ราคา  ๗,๖๐๐.- บาท/โต๊ะ มี  SET ๑ และ SET ๒ 

   Chinese Menu B ราคา ๘,๔๐๐.- บาท/โต๊ะ  มี  SET ๑ และ SET ๒ 
 

 
/ Chinese.... 



-๑๐- 
 

   Chinese Menu C ราคา ๙,๙๐๐.- บาท/โต๊ะ  มี  SET ๑ และ SET ๒ 
   Chinese Menu D ราคา ๑๑,๙๐๐.- บาท/โต๊ะ มี  SET ๑ และ SET ๒ 

 หมายเหตุ : สามารถสลับรายการอาหารได้ ในหมายเลขเดียวกัน ราคาเท่ากัน เมนูเดียวกันเท่านั้น  
      : อัตราค่าจัดเล้ียงข้างต้นครอบคลุมค่าเช่าห้องจัดเล้ียง, อาหาร – เครื่องด่ืม 
                     ซอฟท์ดริ้งค์ 
           : กรณีนำเข้าดนตรีจากภายนอก คิดค่านำเข้าเริ่มต้นท่ี ๕,๐๐๐ –  ๑๕,๐๐๐.- บาท     

(แล้วแต่จำนวนช้ิน) 
      : กรณีนำเข้าตกแต่งจากภายนอก คิดค่านำเข้า ๒๐,๐๐๐.- บาท 

                              : กรณีนำเข้าซุ้มอาหาร เริ่มต้นท่ี ๕,๐๐๐ –  ๑๐,๐๐๐.- บาท  
                                (แล้วแต่จำนวนอาหาร/ซุ้ม) 
           : กรณีนำเข้าบู๊ทสัมมนา ๕,๐๐๐.- บาท/บู๊ท 
            : กรณีใช้ไฟเกินขนาด ๑๖ แอมป์ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑) กำลังไฟ ๔๐ แอมป์ ๓ เฟส   
                               ราคา  ๑๕,๐๐๐.- บาท ๒) กำลังไฟ ๑๐๐ แอมป์ ๓ เฟส ราคา  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
       : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานต่างๆ ตามเหมาะสมของแต่ละงาน 
  สำหรับรายละเอียดของส่วนออแกไนซ์ ขออนุญาตให้บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด ได้นำเสนอต่อ      
ท่ีประชุมฯ ครับ 
  นายธัชดนัยฯ/ผู้แทนบริษัท ยูซีไอฯ เรียนท่านนายกสมาคมฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมฯ       
ทุกท่าน บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด ได้รับการติดต่อและประสานให้เป็นออแกไนซ์ในการจัดงาน และนำแนวคิด
มานำเสนอให้ท่ีประชุมฯ ได้กรุณาทราบและพิจารณา รายละเอียดตามภาพฉาย  
  - ช่ืองาน “๘๕ ปี เพราะคิดถึง โยธินฯ ถิ่นคนดี ” 
  - จัดทำ Backdrop pp board ติดสต๊ิกเกอร์ ขนาด ๒.๔ x ๗ เมตร 
  - จัดซุ้มถ่ายภาพ ลักษณะย้อนยุค ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน เพื่อรำลึกอดีต 
  - อุโมงค์กาลเวลา : เป็นอุโมงค์นิทรรศการรูปภาพเกี่ยวกับโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยรูปแบบ     
การนำเสนอจะเป็นภาพถ่ายต้ังแต่ปัจจุบันย้อนกลับไปจนถึงอดีต 
  - ซุ้มประตู : จัดทำ pp board ติดสต๊ิกเกอร์ ขนาด ๘ x ๓.๕ เมตร 
  - เวที ฉาก และจอ LED : เวที ขนาด ๑๒ x ๕ x ๑ เมตร, จอบนเวที (LED P3 Indoor) ขนาด   
๗ x ๓ เมตร, จอบริเวณด้านนอก (LED P3 Indoor) ขนาด ๓.๕ x ๒ เมตร 
  - พิธีเปิด : เปิดงานโดยการต่อจ๊ิกซอว์ภาพโรงเรียนโยธินบูรณะในอดีต 
  - การแสดง : เป็นการแสดงวงโยธวาทิตและคัลเลอร์การ์ด โดยโรงเรียน โยธินบู รณะ               
เมื่อวงโยธวาทิตเดินขบวนมาถึงบริเวณด้านหน้าเวทีให้ขึ้นไปแสดงด้านบนเวที และคัลเลอร์การ์ดทำการแสดง
โชว์อยู่บริเวณหน้าเวทีด้านล่าง 
  - วงดนตรี : จัดหาวงดนตรีแนวยุค ๖๐ – ๙๐ (วง PUP PADA) 
  - ศิลปิน : ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว (ป่ัน)  และ ปนัดดา เรืองวุฒิ (ลูกนัท) 
  - พิธีกรทางการ : ภัทรา อธิราษฎร์กุล (จุ๊บ) พิธีกร/นักแสดง ดำเนินกิจกรรมบนเวทีตาม        
ลำดับการท่ีกำหนดต้ังแต่ต้นจนจบงาน คู่กับพิธีกรตัวแทนของโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  - พิธีกรภาคสนาม : หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง (กาว) พิธีกร ดำเนินกิจกรรมภายในงานเพื่อสร้างความ
สนุกสนานก่อนพิธีการจะเริ่ม คู่กับพิธีกรตัวแทนของโรงเรียนโยธินบูรณะ 
   
 

 
/กิจกรรม.... 



-๑๑- 
 

  - กิจกรรม : มี ๒ กิจกรรม คือ  
     ๑. กิจกรรมจับรางวัล โดยวิธีการจับสลาก  
     ๒. กิจกรรมประมูลของรักของหวงศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียง 
  - การออกแบบเส้ือ : เส้ือยืดคอปกสีขาว ปกเส้ือสีชมพู  อักษร ๘๕ ปี เพราะคิดถึง โยธินฯ        
ถิ่นคนดี สีชมพู น้ำเงิน ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ตามภาพฉาย 
  - การจำหน่ายเส้ือ : ใช้วิธีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็ปไซต์)  เพื่อความสะดวกใน
การส่ังซื้อ สามารถระบุไซส์ ได้ด้วยตนเองและง่ายต่อการจัดการ  สามารถตรวจสอบจำนวนเส้ือได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยำ 
  - ของท่ีระลึก  : พวงกุญแจ หรืออื่นๆ  สำหรับแจกผู้ท่ีมาลงทะเบียน และเพื่อจำหน่าย 
รายละเอียดตามภาพฉาย 
  - การประชาสัมพันธ์ : จัดการโปรโมทงานด้วยการทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์งาน ความยาว    
ไม่เกิน ๑ นาที นำเสนอในรูปแบบการจำลองเหตุการณ์วีรกรรมสุดแสบของเหล่าบรรดานักเรียน ให้ได้หวน
คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอีกครั้ง เมื่อยังเป็นนักเรียนของโยธินบูรณะ 
  - สำหรับใบเสนอราคาในการจัดงานส่วนของออแกไนซ์  ประกอบด้วย ค่าจ้างทำของ ค่าจ้าง
ทีมงาน และค่าบริการ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริษัทฯ 
สนับสนุนงาน และไม่คิดค่าบริการจัดงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% รวมเงินท้ังส้ิน ๔๙๒,๒๐๐.- บาท (ส่ีแสน       
เก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามภาพฉาย ท้ังนี้ บริษัท ยูซีไอ มีเดีย ไม่คิดค่าบริการจัดงาน 
จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และมีความประสงค์สนับสนุนเงินจำนวน ๕๐ ,๐๐๐.- บาท         
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการจัดงาน “๘๕ ปี เพราะคิดถึง
โยธินฯ ถิ่นคนดี” 
  ขอจบการนำเสนอ Presentation ของบริษัท ยูซี ไอ มี เดีย จำกัด  เพื่ อกรุณาพิจารณา           
ขอบขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติและให้โอกาสบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมในการจัดงานฯ หากมีข้อเสนอแนะ    
หรือข้อคิดเห็นดีๆ บริษัทฯ ยินดีรับไปดำเนินการครับ ขอบคุณครับ   
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ อุโมงค์กาลเวลา ควรจะปรับมาไว้ในจุดท่ีศิษย์เก่าทุกคนจะต้องผ่าน
น่าจะดีกว่า เพราะจุดท่ีนำเสนอเป็นจุดท่ีไม่สามารถบังคับให้ศิษย์เก่าผ่านได้ทุกคน 

นายธัชดนัยฯ/ผู้แทนบริษัท ยูซีไอฯ ทางบริษัทฯ รับข้อเสนอแนะนำไปปรับแก้ไขตามท่ี        
ท่านนายกสมาคมฯ ได้ให้แนวทาง ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

   ๔.๒ กิจกรรมมุทิตา ทัศนาการครู โดยฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและการกุศล (นายชัยพล สินเจือ) 
 นายชัยพลฯ/กรรมการฯ มีแผนการจัดงานมุทิตาทัศนาเพื่อนำครูอาจารย์ท้ังเก่าและปัจจุบัน 
เดินทางไปทัศนศึกษาและพักผ่อน จำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันเสาร์ท่ี 7 – วันอาทิตย์ท่ี 8 กันยายน 
๒๕๖๒ ณ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านละ 2,000.-บาท (สองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจ่าย 

 นายฉลองฯ/ประธานชมรมครูอาวุโสฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 ชมรมครูอาวุโสฯ     
มีแผนจะเดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีท่ีเขื่อนเช่ียวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวัน ท่ี 7 - 10 
พฤศจิกายน ๒๕62 รวมเวลา 3 คืน 4 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดินทางคนละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 

  /ท่ีประชุม.... 



-๑๒- 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 

๕. วาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ  

  นายดนัยฯ/เลขาฯ ในวาระนี้ มีคณะกรรมการฯ ท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอี่นๆเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมฯ 
รับทราบหรือไม่ สำหรับฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องเรียนให้ท่ีประชุมทราบ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การขออนุมัติเงิน
งบประมาณในการซ่อมแซมท่ีทำการสมาคมฯ ขอเชิญ นายธนาดร นิยมไวทยะ/กรรมการ ครับ 

  นายธนาดรฯ/กรรมการ เนื่องจากท่ีทำการสมาคมฯ ท่ีมีท่ีต้ังอยู่ภายในอาคารสมาคมศิษย์เก่า
โยธินบูรณะ ซอยพระเงิน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จากการตรวจสอบพบว่ามีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์         
มีการชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร ดังนั้น เพื่อให้ท่ีทำการของสมาคมฯ มีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์         
มีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี พร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่องานของสมาคมฯ          
สำนักเลขาฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมท่ีทำงานสมาคมฯ 
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ 

     ๑. ซ่อมบานพับประตู อุดทางเข้าของนกพิราบ วงเงินอนุมัติ จำนวน 30,000.- บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

     ๒. ซ่อมบานประตู จำนวน .. บาน วงเงินอนุมัติ จำนวน 28,000.- บาท (สองหมื่น      
แปดพันบาทถ้วน) 

     ๓. ซ่อมฝ้าเพดาน วงเงินอนุมัติ จำนวน 28,000.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   นายกสมาคมฯ/ประธานฯ จากการประสานในรายะเอียดทราบว่า ผู้ท่ีเช่าอาคารสมาคมฯ       
ทำคอร์ตแบดมินตัน จะเป็นผู้หาช่างเข้ามาดำเนินการ จึงฝากใหน้ายสมบูรณ์ฯ ไปดูในรายละเอียดเพื่อช่วยเหลือ          
นายธนาดรฯ พิจารณาการซ่อมแซม และการขออนุมัติในหลักการเบิกเงินตามระเบียบของสมาคมฯ ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๖. วาระท่ี ๖ ประธานกำหนดวันประชุมครั้งต่อไป และปิดการประชุม 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ กำหนดในเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  
น. ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ช้ัน ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่าน ท่ีได้กรุณานำเสนอข้อมูล      
ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อท่ีสมาคมฯ 
จะได้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณอีกครั้ง และขอปิด
การประชุมฯ ครับ                                                                      

    
 
 

 
ท่ีประชุม.... 

 



-๑๓- 
 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔๐๐   
 
 
    นาย  
 พลโท                                                                  (สมบูรณ์  แก้วเกรียงไกร) 
  (สุรชาติ  จิตต์แจ้ง)                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
       นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
    นาย  
          (ดนัย  จารุณ) 
                          เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


